
sþ. 357. Fyrirspurnir. [193. mál]
I. Til menntamálaráðherra um endurvarpsstöðina á Gagnheiði.

Frá Helga F. Seljan.

Eru einhverjar áætlanir á döfinni varðandi úrbætur á endurvarpsstöðinni
á Gagnheiði og eins um bætta viðgerðaþjónustu þar eystra með tilliti til tfðra
bilana og langvarandi, svo og óskýrrar myndar á svæði stöðvarinnar?

II. Til menntamálaráðherra um menningarsjóð félagsheimila.

Frá Helga F. Seljan.

a) Í hverju var aðalstarfsemi á vegum menningarsjóðs félagsheimila fólgin á
s.l. ári? Hverjar voru aðalstyrkveitingar, og hversu miklu fé var varið til
þeirra.

b) Hvaða félagsheimili fengu styrk til sjálfstæðs dagskrárflutnings skv. regl-
um sjóðsins, og hversu miklu fé var varið á þann hátt?


